



ที่ อย ๐๐๓๒.๐๐๕ / ๑๑๙๓๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ถนนอุทอง ตำบลหอรบตันไชย อย ๑๓๐๐๐

๒๗ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง ติดตามรายงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)

เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

ด้วยสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๔ ได้จัดประชุมการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินของหน่วยบริการแต่ละจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ ๔ และประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับเขต ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศรีสุลาสัย อาคารศรีสุลาสัย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี โดยมีข้อสรุปให้หน่วยบริการในพื้นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ ใน ๒ ประเด็น คือ

๑. ดำเนินการเรื่องงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และบันทึกข้อมูลทาง [WWW.nhso.go.th](http://WWW.nhso.go.th) หัวข้อ บริการออนไลน์ รายงานการใช้จ่ายค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)

๒. ดำเนินการจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล (care plan) และนำเข้าสู่ระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดการดำเนินงาน ได้ที่เว็บสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ที่ดาวนโหลด หัวข้อ เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามประกาศ สธ\_๒๕๕๙ และที่ ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง/UC หัวข้อ ประกาศกระทรวงสธ.ม๔๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ ตรีวิสาร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

โรงพยาบาลลาดบัวหลวง มีราชการในตำแหน่ง

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ปฏิบัติราชการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

โทร ๐ ๓๕๒๔ ๑๕๒๐ ต่อ ๑๒๕

โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๔๓๓๒

ผู้ประสานงาน นางนันทวัน บุญอร่ามพงษ์ โทรศัพท์ ๐๘ ๐๒๐๓ ๗๔๔๓

E mail : nan\_arampong @ yahoo.com